

7/2/2023

Anh chị em thân mến,

Cám ơn anh chị em đã cầu nguyện cho những ngày tĩnh tâm hàng năm của các linh mục tại Ocean Shores. Thật tốt có thời gian vừa cầu nguyện vừa trò chuyện với các anh em linh mục. Với tư cách là chủ chăn, chúng tôi cũng dành thời gian bàn về chương trình *Partners in the Gospel* - sáng kiến lập kế hoạch mục vụ cho giáo hội địa phương chúng ta, đã bắt đầu hồi tháng Giêng 2023. Sáng kiến này là một phản ứng cho nhiều thực tế đang ảnh hưởng đến đời sống giáo xứ hôm nay. Những thách đố này là gì? Trong 10 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong việc thực hành tôn giáo trong khu vực chúng ta. Chúng ta đang trải nghiệm sự sụt giảm nghiêm trọng về việc tham dự Thánh Lễ và các Bí tích nói chung. Trong 10 năm qua, bí tích Rửa tội giảm 30%, hôn phối giảm 20%. Với sự giảm sút số người tham gia vào giáo xứ, một số/nhiều người trong giáo xứ chúng ta gặp nhiều khó khăn về tài chính. Những thống kê này có trước đại dịch COVID-19, nó đã thúc đẩy mạnh mẽ cho xu hướng này. Hiện tại chúng tôi có khoảng 80 linh mục trong giáo phận coi sóc 174 giáo xứ và các công việc mục vụ. Đến năm 2036, chúng tôi ước tính sẽ chỉ còn 66 linh mục trong giáo phận, và các dự án cho chủng sinh cũng ít hơn. Dấu hiệu của thời đại buộc chúng ta phải hành động. Tôi khích lệ anh chị em truy cập vào website của giáo xứ để xem qua đoạn video về *Partners in the Gospel* và điếm qua các báo cáo thực tế gần đây. Càng hiểu lý do “tại sao”, chúng ta càng tham gia tích cực hơn vào sáng kiến này để tiếp thêm sinh lực cho các giáo xứ và anh chị em giáo dân Công giáo của chúng ta trong toàn Tổng Giáo phận. Xin hãy tiếp tục giữ chương trình *Partners in the Gospel* trong tâm trí và lời cầu nguyện tốt nhất của anh chị em.

Cùng tham gia với giáo xứ giờ chiều hàng tháng “Giờ Thánh Chia sẻ Hành trình” Chúa nhật tuần này ngày 2 tháng 7 từ 7:00 – 8:00 p.m. Cũng vậy, xin hãy chú ý chúng ta sẽ cử hành Thánh Lễ thứ Sáu Đầu tháng vào ngày mùng 7 tháng 7 lúc 8:00 a.m. và 7:00 p.m. Trước khi Thánh Lễ ban chiều sẽ có Giải tội từ 5:00 p.m. đến 6:00 p.m. và theo sau là Châu Thánh Thể suốt đêm. Cầu chúc anh chị em ngày lễ nghỉ *July 4* đầy phúc lành!

Bình an +



Cha Tom
Chánh xứ